

Phải giữ an toàn các khu công nghiệp

Bắc Ninh là ổ dịch lớn thứ hai của cả nước khi đến trưa 19-5 đã ghi nhận 336 ca bệnh. Ngoài ổ dịch ở huyện Thuận Thành với 277 ca bệnh, Bắc Ninh còn có 10 khu công nghiệp (KCN) với số lượng công nhân lên tới hơn 400.000 người đến từ 21 tỉnh, thành và có tới 30.000 người từ Bắc Giang sang Bắc Ninh làm việc. Khi ổ dịch ở KCN của Bắc Giang bùng phát, Bắc Ninh là địa phương thứ hai trong cả nước nằm trong nguy cơ bùng phát dịch. Địa phương này đang phải đối mặt với việc điều trị một số lượng bệnh nhân lớn, nhiều ca bệnh rất nặng.

Nguy cơ cao dịch vào khu công nghiệp

KCN Quế Võ, Bắc Ninh nơi có hơn 20.000 công nhân đang làm việc trong các nhà máy, khi dịch COVID-19 lan vào KCN ở huyện Việt Yên, Bắc Giang, những công nhân làm việc ở đây đều tỏ ra lo lắng. Bởi điều kiện làm việc của họ trong môi trường kín, trong khu vực có điều hòa, đi làm bằng xe đưa đón công nhân, nếu có ca bệnh thì việc lây lan nhanh chóng là không tránh khỏi. Tại Nhà máy Goertek, đã thực hiện giãn cách trong khu làm việc, được đo thân nhiệt và sát khuẩn thường xuyên. Tại khu vực nhà ăn của công nhân, nhà máy đã lắp tấm kính để ngăn khoảng cách ngồi ăn và chia ca ăn theo giờ để tranh đông đúc, tiếp xúc.

Theo Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Đào Hồng Lan, trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh có 10 khu công nghiệp với hơn 400.000 công nhân đến từ 21 tỉnh, thành phố. Nếu dịch lan trong khu công nghiệp thì tiềm ẩn nhiều rất nhiều nguy cơ. Liên quan đến yếu tố Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh rất lo lắng trong quản lý người lao động để khoanh các ổ dịch. Thực tế lo lắng của tỉnh đã thành hiện thực, đã có người từ Bắc Giang về Bắc Ninh và qua xét nghiệm cho kết quả dương tính với COVID-19. Nếu chỉ sơ suất,

một ca bệnh lọt vào KCN, nguy cơ bùng phát thành ổ dịch như ở Bắc Giang là điều hoàn toàn có thể xảy ra.

Điều đáng lo ngại nữa mà theo bà Nguyễn Hương Giang, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh, qua rà soát, Bắc Ninh đã nắm được có hơn 30.000 người lao động ở Bắc Giang sang Bắc Ninh làm việc. Tuy nhiên, ngay trong tối 17-5, rất nhiều người Bắc Giang sang Bắc Ninh ở trong các khu nhà trọ, nhà người quen nên lực lượng truy vết khá khó khăn, vất vả để truy vết, giám sát.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh cho biết, đến thời điểm này, tỉnh Bắc Ninh đã truy vết và cách ly hơn 3.800 F1 và khoảng hơn 30.000 trường hợp F2 liên quan đến 336 ca bệnh COVID-19. Công tác rà soát, điều tra, xét nghiệm đang được tỉnh tích cực triển khai với hơn 197.000 mẫu với các trường hợp F1, F2 và các đối tượng khác. Riêng công nhân tại các khu nhà trọ, ký túc xá hơn 42 nghìn mẫu.

Đến nay, tỉnh Bắc Ninh đã thực hiện giãn cách xã hội đối với 7/8 đơn vị hành chính cấp huyện; trong đó, TP Bắc Ninh, huyện Thuận Thành và huyện Yên Phong áp dụng theo Chỉ thị số 16. Thị xã Từ Sơn và các huyện Tiên Du, Quế Võ, Lương Tài áp dụng theo Chỉ thị số 15.



Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân Bắc Ninh.

Phải đặt trong tình trạng báo động

Theo đánh giá của Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long tại buổi kiểm tra và làm việc với tỉnh Bắc Ninh vào chiều tối 18-5, thì địa phương này vẫn chưa kiểm soát được toàn bộ ổ dịch ở xã Mão Điền, huyện Thuận Thành, từ đó lây ra các địa phương khác trên địa bàn. Đây là vấn đề đáng lo ngại. Bắc Ninh cần hết sức quan tâm dập dịch tại ổ dịch Mão Điền.

Tiếp đến, là nguy cơ dịch xâm nhập vào cộng đồng và KCN ở Bắc Ninh là có. Mục tiêu quan trọng của tỉnh Bắc Ninh là đảm bảo ngăn chặn dịch trong cộng đồng và đảm bảo an toàn tối đa cho các KCN, vì nếu để lây thì sẽ rất vất vả. Bộ trưởng Bộ Y tế cũng nhận định, nếu khoanh được ổ dịch của Bắc Giang thì sẽ giảm được "sức nóng" cho Bắc Ninh và các tỉnh khác. Ông Long đề nghị, tỉnh Bắc Ninh phải đặt ở mức độ cao nhất trong phòng, chống dịch,

thực hiện giãn cách xã hội tại một số khu vực. Phải "đóng băng" khu vực ổ dịch Mão Điền, nội bất xuất, ngoại bất nhập. Khi đã phong tỏa thì cần thực hiện nghiêm, nhà nào ở nhà nấy, chỉ ra khỏi nhà khi đi mua thực phẩm và nếu có vi phạm phải tiến hành xử phạt. Trên địa bàn huyện Thuận Thành áp dụng Chỉ thị 16 nhưng phải nâng lên trên 16 (tức là 16 cộng). Khi khoanh những ổ đó sẽ yên tâm để tăng tốc, đuổi kịp, chặn lại các ổ dịch khác, tập trung khống chế các ổ dịch khác.

Bộ trưởng Bộ Y tế cũng đề nghị tỉnh Bắc Ninh cần rà soát lại lực lượng chuyên gia, những người nhập cảnh trong thời gian qua để xét nghiệm cả kháng nguyên lẫn kháng thể. Các cơ sở y tế cũng phải thực hiện tổng tầm soát tại các khu vực có nguy cơ, xét nghiệm sàng lọc, phát hiện sớm nguy cơ dịch bệnh. Bộ Y tế giao Trường Đại học Y Hà Nội hỗ trợ tỉnh trong việc lấy mẫu, xét nghiệm. Nếu tỉnh cần

hỗ trợ thêm thì Bộ Y tế sẽ điều thêm đơn vị khác. Bộ Y tế hỗ trợ thêm 10.000 mẫu sinh phẩm xét nghiệm, 2 triệu khẩu trang y tế, khẩu trang N95, máy thở theo nhu cầu của tỉnh, nếu tỉnh cần thêm thì Bộ Y tế sẵn sàng hỗ trợ tiếp.

Thách thức trong điều trị

Bắc Ninh đang phải điều trị hơn 300 ca bệnh COVID-19, đây là điều chưa từng xảy ra đối với ngành Y tế của địa phương này, lại thêm khi đợt dịch lần này lại có nhiều ca bệnh nặng, rất nặng, trong đó có người còn trẻ tuổi, không mắc bệnh lý nền. Đây là một khó khăn rất lớn cho đội ngũ y bác sĩ cơ sở. Nhưng theo phương châm của Bộ Y tế là "4 tại chỗ", chỉ khi nào ca bệnh nặng vượt quá sự đáp ứng của bệnh viện cấp tỉnh, thì mới chuyển bệnh nhân lên tuyến trên. Vì thế, ngày 18-5, Bộ Y tế đã điều động 3 chuyên gia về hồi sức, thận lọc máu, máu đông của Bệnh viện (BV) Bạch Mai đến hỗ trợ Bắc Ninh điều trị.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh, địa phương đã chuẩn bị khoảng 600 giường bệnh sẵn sàng điều trị bệnh nhân COVID-19, đồng thời đã có phương án đảm bảo 1.500 giường điều trị trong trường hợp số ca bệnh gia tăng. Tuy nhiên, trước áp lực điều trị cho 24 bệnh nhân nặng cùng lúc, trong đó có 2 bệnh nhân thở máy, 1 bệnh nhân lọc máu liên tục, đây là thách thức rất lớn với BV Đa khoa (ĐK) Bắc Ninh. 3 ca bệnh nặng là bệnh nhân nam, SN 1963 nhập viện đã chẩn số 1 ngày 16-5 được chẩn đoán viêm phổi nặng, suy hô hấp; bệnh nhân nữ, SN 1954 được chẩn đoán viêm phổi nặng COVID-19, suy hô hấp, tăng huyết áp, đái tháo đường, suy giáp, suy thượng thận; bệnh nhân nữ, SN 1958 nhập viện ngày 17-5 được chẩn đoán viêm phổi.

Các ca bệnh nặng ở Bắc Ninh được các chuyên gia đầu ngành của Bộ Y tế hội chẩn trực tuyến để các bác sĩ tuyến dưới điều trị cho bệnh nhân. Qua quá trình hội chẩn, GS.TS Nguyễn Gia Bình, Tổ trưởng Tổ hội chẩn đề nghị cả BVĐK Bắc Ninh phải tập trung các chuyên khoa để điều trị bệnh nhân COVID-19 và đưa ra chiến lược điều trị cho bệnh nhân nặng sao cho đạt mục tiêu. Hiện kế cho Bắc Ninh trong công tác điều trị, PGS.TS Đào Xuân Cơ, Phó Giám đốc BV Bạch Mai cho rằng, Bắc Ninh không nên để rải hơn 300 bệnh nhân COVID-19 ra 12 bệnh viện điều trị, mà cần tập trung lại, phân tầng điều trị khác nhau, để bệnh nhân nặng vào điều trị tại một địa điểm, bệnh nhân nhẹ điều trị riêng một địa điểm.

TRẦN HẰNG

(Bài tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 29-5-2020 của Thủ tướng Chính phủ)